

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SDL-QLDL

Ninh Bình, ngày tháng năm 2024

V/v thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT khi cho khách du lịch nước ngoài thuê xe mô tô

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 948/UBND-VP4 ngày 4/9/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động cho người nước ngoài thuê phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu ở thành phố Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Gia Viễn đang cung cấp dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài thuê xe mô tô tự lái để trải nghiệm các cung đường, cảnh quan du lịch của Ninh Bình. Hầu hết việc cho khách du lịch thuê chủ yếu là thỏa thuận bằng miệng, không có hợp đồng văn bản ký kết; cơ sở cho thuê chưa quan tâm việc người nước ngoài có Giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời chưa chú trọng hướng dẫn người nước ngoài chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi khách nước ngoài tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 05 trường hợp người nước ngoài tử vong do tai nạn giao thông, trong đó có 03 trường hợp là khách du lịch thuê xe. Các trường hợp đều thuê, mượn và tự điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trong khi không có Giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tình trạng người nước ngoài thuê, mượn và tự điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trong khi không có Giấy phép lái xe theo quy định dẫn đến tử vong gây ra nhiều khó khăn, phức tạp cho các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác giải quyết, xử lý do liên quan đến vấn đề ngoại giao, lãnh sự. Gây ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh nói chung và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Ninh Bình nói riêng.

Trước tình hình trên, để hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, góp phần để lại hình ảnh du lịch Ninh Bình là điểm đến an toàn – thân thiện và mến khách. Sở Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT khi cho khách du lịch nước ngoài thuê xe mô tô trong quá trình hoạt động; hướng dẫn người nước ngoài chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn

giao thông (TTATGT); chịu trách nhiệm về việc khách thuê xe của cơ sở vi phạm pháp luật về TTATGT.

Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố (để p/h);
- Hiệp hội Du lịch (để p/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLDL.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Mạnh